



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๘๓๒/๒๔

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ส่วนราชการ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) EB ๒๑ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ บน website ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/อนุญาตเผยแพร่

(นายประจักษ์ แจงทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




อนุญาต/เผยแพร่

(นายธนภัทร บุญอาจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ	
วัน/เดือน/ปี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	
<p><b>หัวข้อ</b> ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์</p> <p><b>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</b></p> <p>ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &amp; Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ส่วนราชการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) MOIT ๒๑ นั้น</p> <p>ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบข้อมูลในการการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p><b>Linkภายนอก</b> เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ <a href="http://www.cktdph.go.th/">http://www.cktdph.go.th/</a></p>	
<p><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b></p>  <p>(นายประจักษ์ แจงทอง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p>	<p><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b></p>  <p>(นายธนภัทร บุญอาจ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b></p>  <p>(นางสาววิยดา รอดพ่าย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p>วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	

